

Chích ngừa viêm gan B cho trẻ sơ sinh

Hepatitis B vaccination for babies

Vietnamese

Viêm gan B rất dễ lây và lan truyền qua máu, tinh dịch hoặc dịch âm đạo của người nhiễm bệnh. Nó có thể gây ra bệnh gan lâu dài, chẳng hạn như xơ gan (sẹo gan), suy gan và ung thư.

Tất cả phụ nữ mang thai nên được sàng lọc tìm viêm gan B trong lúc chăm sóc thai. Việc này được làm bằng cách thử máu.

Chích ngừa viêm gan B là cách tốt nhất để phòng bệnh.

Vắc-xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh

Khoảng 90% trẻ sơ sinh bị nhiễm viêm gan B khi sinh hoặc ngay sau đó sẽ bị viêm gan B suốt đời.

Vắc-xin viêm gan B bảo vệ lâu dài cho trẻ. Vắc-xin **miễn phí** cho trẻ sơ sinh.

Tất cả trẻ sơ sinh đều được chích ngừa viêm gan B khi mới sinh để:

- giúp tránh lây bệnh từ người mẹ có bệnh sang con. Đôi khi người mẹ có thể không biết mình mắc bệnh; và
- tránh lây bệnh từ những người có bệnh sang trẻ sơ sinh. Ví dụ, người sống chung nhà hoặc những người khác có thể đã nhiễm bệnh.

Tất cả trẻ sơ sinh đều được khuyên nên chích ngừa viêm gan B khi mới sinh (hoặc trong vòng 7 ngày sau khi sinh). Em cũng nên được chích ngừa viêm gan B khi được 6 tuần, 4 tháng và 6 tháng tuổi.

Điều thiết yếu là phải chích ngừa viêm gan B đầy đủ để được bảo vệ lâu dài.

Trẻ sơ sinh vẫn có thể được cho bú sữa mẹ khi đang được chích các liều thuốc ngừa viêm gan B.

Vắc-xin viêm gan B được chích kết hợp với các vắc-xin khác trong Lịch trình chích ngừa NSW. Chích ngừa đúng lúc là cách bảo vệ tốt nhất cho em bé chống lại các bệnh nặng mà có thể phòng ngừa được.

Tất cả các loại vắc-xin chích cho trẻ em ở Úc đều được kiểm tra để bảo đảm thuốc an toàn và hiệu quả.

Trẻ do người mẹ dương tính với viêm gan B sinh ra

Em bé sinh ra từ người mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan B cần được chích một mũi khác khi mới sinh, được gọi là 'globulin miễn dịch viêm gan B', cùng với việc chích ngừa viêm gan B, để ngăn ngừa viêm gan B.

Em bé sinh ra từ người mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan B vẫn cần được chích thêm 3 liều vắc-xin viêm gan B để bảo đảm em không nhiễm viêm gan B. Em cũng cần được thử máu 3-12 tháng sau khi chích ngừa đầy đủ để kiểm tra là em đã được bảo vệ.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho mình để biết thêm thông tin và lời khuyên.

Phụ nữ có thai bị viêm gan B có thể được khuyên điều trị trong thời kỳ mang thai để giảm nguy cơ lây viêm gan B sang cho con. Bất cứ ai đang mang thai mà biết mình bị viêm gan B nên báo cho bác sĩ biết về việc mình bị nhiễm viêm gan B.